

Số: 575 /BC-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018.

**BÁO CÁO**

**Tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg  
ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường  
trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2017**

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 về Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả chủ yếu thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của các bộ, ngành, địa phương năm 2017 như sau:

**1. Về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị**

Qua báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, nhìn chung, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo đảm ATTP theo Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm triển khai các chỉ đạo Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về công tác bảo đảm ATTP. Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP hoạt động thường xuyên, kịp thời có những chỉ đạo trên toàn diện các mặt, phát huy tích cực vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo của 2 địa phương trọng điểm là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đây là kết quả tổng hợp trên một số mặt công tác cụ thể:

a) Về xây dựng, hoàn thiện thể chế: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP và các bộ, cơ quan liên quan đã tập trung rà soát, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà trọng tâm là sửa đổi bổ sung các Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ATTP (hiện Bộ Y tế đã trình Chính phủ), Nghị định số 178/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP. Nhiều quy định về quản lý ATTP tiếp tục được hoàn thiện (như về kinh doanh rượu, nhãn hàng hóa, quản lý hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thú y, thức ăn chăn nuôi; đã sửa đổi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng; sửa đổi quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm; tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với thực phẩm<sup>1</sup>.

Các Bộ đã tiến hành đánh giá, đề xuất Chính phủ tiếp tục và mở rộng phạm vi thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tuyến quận, huyện, xã,

<sup>1</sup> Năm 2017, ngành nông nghiệp ban hành thêm 7 QCVN, công bố 27 TCVN về vật tư nông nghiệp, ATTP.

phường. Chính phủ đã quyết định thí điểm thành lập Ban quản lý ATTP thuộc UBND thành phố Đà Nẵng và đang xem xét thành lập Ban quản lý ATTP thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh.

b) Về chỉ đạo, điều hành một số công tác trọng tâm bảo đảm ATTP

Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP đã tích cực hoạt động và thường xuyên chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo ban hành từ đầu năm, kịp thời thảo luận và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong công tác xây dựng thể chế, đánh giá tình hình, phục vụ giám sát của Quốc hội và phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm ATTP; chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong Tháng hành động ATTP, các dịp lễ, tết và sự kiện lớn như Tết nguyên đán, Mùa xuân lễ hội, Tết Trung thu... Đã bảo đảm tuyệt đối về ATTP trong Tuần lễ cấp cao APEC.

Các bộ: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương và nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch, Chương trình thực hiện ATTP năm 2017 và bảo đảm ATTP trong các dịp lễ, tết, tháng hành động, sự kiện quan trọng.

- Bộ Y tế là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về ATTP, thường trực Ban chỉ đạo Trung ương liên ngành về ATTP đã chủ động chỉ đạo, phân công, đôn đốc triển khai toàn diện các nhiệm vụ về ATTP. Đã tập trung chỉ đạo bảo đảm ATTP tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra trách nhiệm quản lý ATTP đối với các cơ quan chức năng tại các địa phương. Đã tăng cường kiểm tra thực hiện quy định về điều kiện bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo thực hiện “Năm cao điểm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp” với các trọng tâm là phát triển các chuỗi thực phẩm nông sản an toàn, thúc đẩy sản xuất sạch, đẩy mạnh các mô hình sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, khuyến khích áp dụng các mô hình quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất, chế biến sản phẩm thực phẩm. Cả nước hiện có 1.406 cơ sở trồng trọt với trên 18.200 ha; hơn 500 cơ sở nuôi trồng thủy sản với diện tích nuôi trồng trên 2.600 ha được cấp chứng nhận VietGAP; trên 15.300 hộ chăn nuôi với 787 nhóm GAPH và trên 300 trang trại chăn nuôi được chứng nhận VietGAPH; đã có 744 mô hình điểm chuỗi ATTP thuộc 63/63 tỉnh, thành phố được xây dựng, trong đó có 380 chuỗi được giám sát, xác nhận. Một số địa phương đã quy hoạch đất đai, ban hành chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp sạch, hữu cơ, sản xuất nông nghiệp tập trung. Tỷ lệ cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu ATTP đạt 97% (tăng 6% so với năm 2016). Năm 2017 ghi nhận dấu ấn về nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào nông nghiệp với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, kiểm soát chặt chẽ bảo đảm ATTP, trong đó có nhiều mô hình liên kết với các hợp tác xã, (như của Vinggroup, Dabaco, Hùng Nhon, Ba Huân...).

Việc quyết liệt xử lý các vấn đề nóng như sử dụng chất cấm, salbutamol, tạp chất và dư lượng kháng sinh trong sản phẩm thủy sản, chấn chỉnh việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi đã đạt kết quả tốt. Kết quả giám sát

trên diện rộng về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm cho thấy đã duy trì bền vững kết quả đạt được trong vấn đề này từ đầu năm 2017. Không phát hiện mẫu thực phẩm có chất cấm salbutamol. Tỷ lệ mẫu thịt tươi vi phạm chỉ tiêu kháng sinh giảm mạnh (từ 1,76% năm 2016 còn 0,63%); tỷ lệ rau củ quả vi phạm chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật giảm mạnh (từ 2,05% năm 2016 còn 0,6%); tỷ lệ mẫu thủy sản và sản phẩm thủy sản vi phạm chỉ tiêu kháng sinh, hóa chất có chuyển biến tích cực (giảm từ 1,07% năm 2016 còn 0,89%).

Bộ Công Thương tiếp tục bám sát và triển khai kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm ATTP, thực hiện kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường, triển khai dự án “bảo đảm ATTP ngành công thương”, đặc biệt đã thực hiện quyết liệt việc đấu tranh, ngăn chặn, kiểm soát mặt hàng rượu<sup>2</sup>, tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm. Đã phát hiện, xử lý 3.857 cơ sở vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu, thu giữ trên 62.000 lít rượu các loại. Đã có 32/63 tỉnh, thành phố tham gia mô hình “chợ thí điểm bảo đảm ATTP”.

- Cấp ủy và chính quyền các địa phương đã có nhiều quan tâm, tập trung hơn trong chỉ đạo bảo đảm ATTP trên địa bàn. Nhiều Thành ủy, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết, Chỉ thị chỉ đạo công tác ATTP; nhiều UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác ATTP năm 2017. Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phát huy tích cực trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp huyện, quận, xã phường. Hầu hết các tỉnh, thành phố và các quận huyện đã hoàn thành việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP trong đó Chủ tịch UBND là Trưởng ban chỉ đạo. Nhiều nơi có quy định về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về ATTP của đơn vị, công chức. ATTP cũng được đưa vào tiêu chí đánh giá nông thôn mới và đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua... Cùng với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, các địa phương đã chú trọng phổ biến kiến thức, vận động doanh nghiệp và nhân dân ký cam kết thực hiện ATTP, khuyến khích sản xuất sạch với quy trình quản lý chất lượng tiên tiến. Các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã liên kết các địa phương lân cận trong tổ chức hệ thống sản xuất và cung ứng thực phẩm sạch cho thành phố. Nhiều tỉnh, thành phố đã chỉ đạo xây dựng hệ thống các cửa hàng thực phẩm sạch, an toàn.

c) Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm tiếp tục được các ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là đối với các bữa ăn tập thể tại các khu công nghiệp tập trung, trường học. Năm 2017 ghi nhận số lượng các vụ ngộ độc và số nạn nhân mắc ngộ độc giảm (giảm 16% số vụ và 10% số người mắc) song số nạn nhân bị tử vong tăng cao (24 trường hợp) trong đó có vụ ngộ độc do rượu có methanol làm 10 người chết tại Lai Châu.

d) Công tác thanh tra, kiểm tra

Các bộ, ngành, địa phương đều đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở tất cả các tuyến. Theo tổng hợp của các đoàn liên ngành của các bộ, ngành ở Trung ương và của các

<sup>2</sup> Đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 14/3/2017 về tăng cường quản lý ATTP đối với sản xuất, kinh doanh rượu.

địa phương, trên toàn quốc đã tiến hành kiểm tra trên 625.000 cơ sở (tăng hơn 35% so với năm 2016), phát hiện 123.900 cơ sở vi phạm (chiếm 19,82%); đã xử lý 32.500 cơ sở (tăng 75% so với năm 2016), trong đó phạt tiền 19.200 cơ sở với tổng số tiền trên 61 tỷ đồng (tăng 92% so với năm 2016). Tuy tăng cường áp dụng hình thức phạt tiền tăng (riêng ngành y tế tăng cao gấp 3 lần) song việc xử lý vi phạm bằng hình thức nhắc nhở, cảnh cáo vẫn là chủ yếu (73%), nhất là ở tuyến cơ sở. Các hình thức xử phạt bổ sung, khắc phục hậu quả được áp dụng thường xuyên hơn (đã đình chỉ 611 cơ sở, đình chỉ lưu hành 1987 loại thực phẩm, 6.163 loại thực phẩm của trên 5.000 cơ sở bị tiêu hủy). Ngành công an đã khởi tố 6 vụ, 5 bị can về tội danh “vi phạm quy định về ATTP” theo Điều 244 Bộ luật hình sự (sửa đổi năm 2009); từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg (ngày 9/5/2016), đã có 12 vụ với 17 bị can bị khởi tố hình sự về các vi phạm vệ sinh ATTP. Tuy nhiên, mức độ xử lý vi phạm ở các địa phương rất khác nhau, một số cấp chính quyền địa phương vẫn chưa quyết liệt, số vụ việc, cơ sở bị phạt tiền còn rất thấp so với số cơ sở vi phạm<sup>3</sup>.

đ) Công tác thông tin tuyên truyền về ATTP, nhất là thông tin cảnh báo về thực phẩm không an toàn, về các mô hình sản xuất sạch được tiếp tục đẩy mạnh. Các bộ, ngành tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin về ATTP theo các chương trình phối hợp đã ký kết. Các hoạt động như tập huấn, nói chuyện chuyên đề, phổ biến kiến thức ATTP tiếp tục được tổ chức, nhất là tại các địa phương. Nhận thức chung của xã hội về ATTP có chuyển biến tốt.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, nhiều cơ quan báo đài của các cơ quan Trung ương và các thành phố lớn tiếp tục có nhiều tin bài, chuyên mục về ATTP. Năm 2017, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng 69 chương trình về ATTP, tiếp tục các Chuyên mục như “Nói không với thực phẩm bẩn” (VTV1), “Nông nghiệp sạch” (VTV1), “Sạch hay bẩn” (VTV2) thu hút đông đảo người xem. Bình quân mỗi tháng, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát 400-450 tin bài về ATTP; từ tháng 2/2017 có thêm Kênh sức khỏe và ATTP, từ tháng 8/2017 có thêm chuyên mục “Tuyên chiến với thực phẩm bẩn” được phát sóng hàng ngày.

e) Chính phủ tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò tham gia vận động, giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm ATTP. Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và UB Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát thực hiện ATTP được các cấp các ngành quan tâm thực hiện, đa số các tỉnh đều đã có Kế hoạch phối hợp với Mặt trận cùng cấp. Mới đây, Chính phủ tiếp tục cùng Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn

---

<sup>3</sup> Hòa Bình kiểm tra tại 351 cơ sở, phạt tiền 72 cơ sở với tổng số tiền 107 triệu đồng; Sơn La phạt tiền 293 cơ sở trong tổng số 2.322 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 582 triệu đồng; Lạng Sơn phạt tiền 380 cơ sở trong tổng số 1.037 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 327 triệu đồng; Hải Dương phạt tiền 412 cơ sở trong tổng số 1.689 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 507 triệu đồng; Quảng Nam phạt tiền 96 cơ sở trong tổng số 2.605 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 127 triệu đồng; Ninh Thuận phạt tiền 67 cơ sở trong tổng số 1.148 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 164 triệu đồng; Quảng Bình phạt tiền 165 cơ sở trong tổng số 1.209 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 334 triệu đồng; An Giang phạt tiền 335 cơ sở trong tổng số 3.049 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 620 triệu đồng ...

2017 - 2020. Hội Nông dân Việt Nam, Hội phụ nữ Việt Nam đã tổ chức triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thiết thực về bảo đảm ATTP.

g) Về kinh phí: Kinh phí hỗ trợ từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số chậm được bố trí nên nhiều địa phương gặp khó khăn, chỉ bố trí được một lượng hạn chế cho triển khai một số nhiệm vụ bảo đảm ATTP. Từ năm 2017 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, nhiều địa phương đã bố trí nguồn xử phạt hành chính về ATTP, tuy nhiên, một số địa phương vẫn chưa bố trí (Quảng Bình, An Giang, Tây Ninh).

## 2. Về công tác báo cáo

Nhìn chung, các bộ, cơ quan và UBND tỉnh đã thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc hơn. Đến ngày 05 tháng 01 năm 2018, các bộ, cơ quan liên quan (gồm: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Công an, Quốc phòng, Đài Tiếng nói VN, Đài Truyền hình VN, Hội Nông dân VN) và 51 địa phương có báo cáo, trong đó 5 bộ, ngành và 33 địa phương báo cáo đúng hạn. Bộ Tài chính và 12 địa phương còn lại chưa có báo cáo (gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Khánh Hòa, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Bình Phước, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Kiên Giang), trong đó, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Sóc Trăng thường xuyên không báo cáo, báo cáo chậm. Về việc chậm hoặc không báo cáo, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm; rà soát, xem xét trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong thực hiện công tác báo cáo, cần thiết có biện pháp kỷ luật theo quy định.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì, thiết kế hệ thống thu nhận thông tin báo cáo về công tác bảo đảm ATTP trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và hướng dẫn cụ thể để các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Trên đây là báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin kính trình Thủ tướng Chính phủ./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các bộ: YT, NNPTNT, CT, CA, QP, TTTT,
- Đài TNVN, Đài THVN, TTXVN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBTW MTTQVN, Hội nông dân VN, Hội liên hiệp phụ nữ VN;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Văn Tùng, các Vụ: NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(3) Q 85

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Văn Tùng

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Số: **128/SY-UBND**

*Bình Định, ngày 25 tháng 01 năm 2018*

**Nơi nhận:**

- Sở Y tế;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- K15;
- Lưu: VT (04b).



**Nguyễn Đức Thi**